



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ) ๑.๑ การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	- ให้ นอ. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และทำความเข้าใจในส่วนที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	นอ.
๑.๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- ให้ทุกสำนัก/กอง เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมด้านสมรรถนะของร่างกาย รวมทั้งการเตรียมกำลังคนสำรองไว้ด้วย	ทุกสำนัก/กอง
๑.๓ ข้อสั่งการ ของ ที่ประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ ปค. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	- ให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามข้อสั่งการของที่ประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ทุกสำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๔ แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุ	- ให้อำเภอจัดทำแผนผังการใช้พื้นที่ แผนงาน โครงการ โดยระบุรายละเอียดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน โดยต้องมีแผนผังการใช้พื้นที่ไว้เพื่อกำกับการใช้พื้นที่	อำเภอ
๑.๕ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยดำเนินการตามข้อสั่งการ	จังหวัด/อำเภอ
๑.๖ ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	- ให้ อำเภอ ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามข้อสั่งการฯ	อำเภอ
๑.๗ การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	- ให้ นอ. กำกับดูแลการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดแนวทางการประเมินให้ชัดเจน	นอ.
๑.๘ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นตามรายการงบประมาณที่เสนอขอ ในเรื่องของสถานที่พื้นที่ในการดำเนินการ รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และแบบแปลน ปร.๔/ปร.๕ ฯลฯ ในส่วนที่ประสบปัญหา	จังหวัด/อำเภอ

/ที่ยังดำเนินการ...

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	ที่ยังดำเนินการไม่ได้ให้ตรวจสอบอุปสรรคปัญหาในการดำเนินการและหาวิธีการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
๑.๙ ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง การติดตามแก้ไขปัญหาขยะ	<p>๑. ให้ นอ.บูรณาการการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการขยะ</p> <p>๒. ให้ นอ. เน้นการสร้าง ความเข้าใจ ปลุกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ และการทำให้ขยะน้อยลง โดยเริ่มจากการปลุกฝังตั้งแต่วัยเด็ก โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นอ.</p>
๑.๑๐ โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ	<p>๑. ให้จังหวัด ให้ความสำคัญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมในรายละเอียดทุกขั้นตอน อาทิ การใช้ป้ายกิจกรรม การรายงานผล การปฏิบัติงาน การเพิ่มการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้จังหวัดสนับสนุนภารกิจโครงการจิตอาสาฯ การปฏิบัติภารกิจของวิทยากรโครงการ ให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. ให้ ปจ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>จังหวัด</p> <p>จังหวัด</p> <p>ปจ.</p>
๑.๑๑ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส.	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการเลือกตั้งในภารกิจด้านการทะเบียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการประชาสัมพันธ์ ในห้วงเวลา ก่อนการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ในระดับจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๒. ให้ นอ. ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการเลือกตั้งตามแนวทางและกฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเลือกตั้ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๓. ให้ นอ. กำกับดูแล จนท. ในการดำเนินการติดประกาศ บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแนวทางโดยเคร่งครัดและให้ระมัดระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นอ.</p> <p>นอ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๑๒ ปัญหาฝุ่นควันมลพิษ PM ๒.๕	- ให้ นอ. เข้มงวดมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมลพิษ อาทิ การรณรงค์งดการเผาในที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตร การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมการจราจรไม่ให้ติดขัด	นอ.
๑.๑๓ การบูรณาการในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	- ให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของ มท. ให้แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าวชุมชน โดยจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชน	อำเภอ
๑.๑๔ การบริหารงบประมาณฯ	๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ๒. ให้อำเภอดำเนินการโครงการภายใต้งบประมาณฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ๓. ให้ ผตปค./ปจ./นอ./สตจ. ดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code เพื่อเป็นข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้บูรณาการ ๔. ให้ ทปค.จ. คัดเลือกโครงการดีเด่นภายใต้บูรณาการจังหวัดละ ๕ โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. ให้จังหวัด/อำเภอ พิจารณาการบริหารงบประมาณและการดำเนินโครงการภายใต้งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกสำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ อำเภอ ผตปค./ปจ./ นอ./สตจ. ทปค.จ. จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๕ การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร ปค.	- ให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในทุกระดับให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทน ตามสิทธิและกฎหมายกำหนด	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๖ สวัสดิการของกำนันผู้ใหญ่บ้าน	- ให้ สน.ปท. ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน	สน.ปท.
๑.๑๗ การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติตนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน	- ให้ นอ. กำกับดูแล กน./ผญบ. ในการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการร้องเรียน	นอ.
๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.ทบ. (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ) ๒.๑ การสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.	๑. ให้ สน.ทบ./ศูนย์ทะเบียนภาคฯ /จังหวัด/อำเภอ เตรียมการในการดำเนินการเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง	สน.ทบ./ศูนย์ ทะเบียนภาคฯ / จังหวัด/อำเภอ

/๒. ให้จังหวัด/อำเภอ....

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางและระมัดระวังการสูญหาย พร้อมทั้งเตรียมแนวทางในการป้องกันปัญหา</p> <p>๓. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ ปค. ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.KHONTHAI.COM</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการทะเบียน</p>	<p>- ให้ สน.ทบ./ศูนย์ทะเบียนภาคฯ /จังหวัด/อำเภอ กำกับดูแล จนท. ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด</p>	<p>สน.ทบ./ศูนย์ทะเบียนภาคฯ /จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ</p> <p>๓.๑ สน.ปท. : การดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม)</p>	<p>๑. ให้อำเภอดำเนินการจัดส่งบัตรสวัสดิการที่ยังไม่มีผู้มารับคืนแก่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๒. ให้อำเภอ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตร สามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๓.๒ สล.ปค. : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง จัดข้าราชการเข้าร่วมขบวนเขื่อน้ำอภิเษก</p> <p>๑. ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน ๘๖ คน (ข้าราชการชาย ระดับชำนาญการขึ้นไป สังกัด ปค.)</p> <p>๒. ผู้เชิญพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ให้ผู้แทนจังหวัด และ กทม. จำนวน ๑๕๔ คน (ข้าราชการชายและหญิง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สังกัด ปค.)</p> <p>๓. ผู้เชิญพานธูปเทียนแพ ให้ผู้บริหาร มท. จำนวน ๑๐ คน (ข้าราชการชาย ระดับชำนาญการขึ้นไป สังกัด ปค.)</p> <p>๔. ผู้เชิญธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์</p> <p>- วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สมาชิก อส. จำนวน ๖๘ นาย</p> <p>๕. ผู้ร่วมขบวนแห่</p> <p>- วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร ปค. อธ.วปค. ผตปค. ผชช. ผอ.สำนัก/กอง ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.ส่วน หน.กตภ. และ หน.กพร. จำนวน ๗๐ คน</p> <p>- วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด มท. จำนวน ๕๐๐ คน และผู้บริหาร ปค.</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ทุกสำนัก/กอง ยกเว้น สล.ปค./กตร./กพร.</p> <p>กจ.</p> <p>สน.อส.</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>อธ.วปก. ผตปค. ผชช. ผอ.สำนัก/กอง ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปก.) ผอ.ส่วน หน.กตภ. และ หน.กพร. จำนวน ๗๐ คน</p> <p>๖. การอำนวยความสะดวกผู้ร่วมพิธีฯ ข้าราชการ สังกัด ปค. จำนวน ๒๑๔ คน และสมาชิก อส. จำนวน ๕๐ นาย</p> <p>๗. การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ ร่วมชบวนแห่ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการ</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>กค.</p>
<p>๓.๓ สน.มน. : ข้อสั่งการที่ประชุม เลขาธิการคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (ลธ.คสช.) ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เตรียมการพระราชพิธี บรมราชาภิเษก สนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่าง เต็มขีดความสามารถ โดยขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันและ สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของจังหวัด</p> <p>๒. การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้</p> <p>๒.๑ สนับสนุนการเลือกตั้งและวางตัวเป็นกลาง สนับสนุนพื้นที่หาเสียงและติดป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครและ พรรคการเมือง</p> <p>๒.๒ ให้มีการสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศของการเลือกตั้ง</p> <p>๒.๓ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามการหาเสียงของพรรค การเมือง ทั้งการปราศรัยและทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ มีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับ ประชาชนได้รับทราบโดยตรง</p> <p>๓. ให้สำนัก/กองและจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการแก้ปัญหา ผู้ลงทะเบียนมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์ของส่วนราชการ การแก้ไขปัญหา ใน ภาคการเกษตร เช่น ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เผาฟืนไร่ การแก้ไข ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม เช่น การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมและ ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงานที่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง รวมถึง การพิจารณาใช้จิตอาสาให้เข้าร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม ความเหมาะสม</p> <p>๔. ให้ สน.สก./สน.อส./สน.มน. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อน บ้าน กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p>๕. ให้ สน.มน. /สน.อส. /ผตปค. ดำเนินการแก้ไขปัญหา ใน ๓ จชต. ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะ</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สน.สก./ สน.อส./สน.มน.</p> <p>สน.มน. / สน.อส. /ผตปค.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ด้านการให้ข่าวเกี่ยวกับในพื้นที่</p> <p>๖. ให้สำนัก/กองและจังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบการนำเสนอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน หากพบว่ามี การบิดเบือนไป จากข้อเท็จจริงให้ชี้แจง ทำความเข้าใจ ผ่านทางสื่อที่เชื่อถือได้</p> <p>๗. ให้สำนัก/กองและจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการป้องกัน และปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องในการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>๘. ให้จังหวัด/อำเภอ บูรณาการร่วมกันในการเตรียมการ แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ให้มีการศึกษา ทำความ เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๔ สน.ปท. : การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ โดยศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในการเลือกตั้ง ส.ส.</p> <p>๒. รายงานเหตุการณ์ในวันลงคะแนนวันเลือกตั้งล่วงหน้า (๑๗ มี.ค. ๖๒) และวันเลือกตั้ง (๒๔ มี.ค. ๖๒)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๕ สน.ปท. : วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ให้อำเภอมอบหมายให้ทุกตำบลนำผลงานของ กม. ทุกด้าน มาจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ กม. ณ สถานที่ประชุมฯ หรือ บริเวณที่ว่าการอำเภอก่อนวันจัดกิจกรรม (๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒)</p> <p>๒. ให้อำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ให้ประธานกรรมการหมู่บ้าน และหัวหน้าคณะทำงานด้านอำนวยการ นำคณะทำงานต่างๆ และ กม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ</p> <p>- อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกรัฐมนตรีย</p> <p>- จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กม. เช่น การแข่งขันกีฬา การประกวดเต้นเพลง กม.</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๓.๖ สน.ปท. : แนวทางปฏิบัติการขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของ ปค.</p>	<p>- ให้ อำเภอ/จังหวัด ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ โดยส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม อปท. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ) ยื่นคำขอใช้ต่ออำเภอ โดยมีแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๔) แผนงาน / โครงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่ขอใช้และแผนผังแสดงที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลงและแสดงการใช้ประโยชน์ บริเวณใกล้เคียงให้</p>	<p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>เหมาะสมกับสภาพทำเลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด และผังเมือง แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสมและจำเป็นซึ่งมีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองแผนผัง</p> <p>๒. รายละเอียดและเอกสารประกอบที่ อำเภอ/จังหวัด จะต้องส่งให้ ปค. พิจารณา คือ ผังแบบแปลนอาคารศูนย์ราชการตามผังแม่บทซึ่งมีอยู่แล้ว ให้นำมาปรับปรุงบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง ถ้ายังไม่มีให้รีบดำเนินการ โดยจะต้องมีแผนการใช้ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่ขอใช้ แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินพร้อมภาพถ่ายบริเวณเนื้อที่ขอใช้ประโยชน์ และความเห็นตามมติที่ประชุมส่วนราชการประจำอำเภอในการขอใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งความเห็นของอำเภอและจังหวัด ถึงเหตุผลความจำเป็นในการให้หน่วยงานอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของ ปค.</p>	อำเภอ/จังหวัด
<p>๓.๗ สน.อส. : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ ที่กรมการปกครองต้องแจ้งให้จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ</p>	<p>- ให้ อำเภอ/จังหวัด เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนที่ ปค. ต้องแจ้งให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของอำเภอ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแจ้งให้จัดประชุมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เพื่อให้ทุกหน่วยรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของอำเภอ</p> <p>๓. ประสานส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชน โดยผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข่าวสารจากทางราชการแก่ประชาชนทราบ</p> <p>๕. เตรียมพร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพร้อมอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น</p>	จังหวัด/อำเภอ
<p>๓.๘ กพร. : การประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้อำเภอบันทึกผลในระบบโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทาง URL : Kamnan.dopa.go.th เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน</p>	อำเภอ
<p>๓.๙ วช. : การดำเนินงาน งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ให้สำนัก/กอง เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คาดการณ์ ดังนี้</p> <p>(๑) วคค. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นจำนวน ๗๖,๑๘๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐</p>	สำนัก/กอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>(๒) สน.อส. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๗๖,๒๓๘,๒๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐</p> <p>(๓) สน.มน. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๖,๓๘๐,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓</p> <p>(๔) สน.สก. คาดการณ์เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๗,๕๕๕,๒๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘</p> <p>(๕) สส. คาดการณ์เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๖,๗๘๗,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔</p> <p>(๖) ศสป. คาดการณ์เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๒๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔</p> <p>เป้าหมายการเบิกจ่ายของส่วนภูมิภาค ดังนี้</p> <p>(๑) สน.ปท. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๘,๓๒๙,๑๘๖.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔</p> <p>(๒) สน.อส. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้น จำนวน ๖,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒</p> <p>(๓) วช. คาดการณ์ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๙๖,๖๕๘,๔๗๕.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙</p>	
<p>๓.๑๐ วช. : การดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ให้ ปจ./นอ. เร่งรัดติดตาม การดำเนินการงบลงทุน ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนาม ในสัญญา ภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ สป. กำหนด</p> <p>๒. ให้จังหวัดที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึก PO ในระบบ GF-MIS</p> <p>๓. ให้จังหวัดที่มีงบประมาณคงเหลือตามรายการงบลงทุน ส่งคืนให้ ปค. ภายในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ เพื่อจะได้พิจารณา จัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด/อำเภออื่นที่มีความจำเป็นในการ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>ปจ./นอ.</p> <p>จังหวัด</p> <p>จังหวัด</p>
<p>๓.๑๑ วช : การดำเนินการตามคำขอ งบ ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>- ให้จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นตาม รายการงบลงทุนที่เสนอขอในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องของ สถานที่พื้นที่ในการดำเนินการ รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) และแบบแปลน ปร.๔/ปร.๕ ฯลฯ เมื่อ ปค. ได้รับ ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ปค. จะแจ้งให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

งานการประชุม

กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐